

## **ธสน. จับมือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างผู้ส่งออก SMEs**

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) จับมือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเตรียมความพร้อมทางทฤษฎีและสร้างผู้ประกอบการ SMEs รุ่นใหม่ให้เข้าสู่ธุรกิจส่งออกอย่างมืออาชีพและแข่งขันได้ในระยะยาว เพื่อกระตุ้นการเติบโตของภาคส่งออกไทย

นายสถาพร ชินะจิตร กรรมการผู้จัดการ ธสน. เปิดเผยว่า ธสน. ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่เพื่อการส่งออก” ภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่ ธสน. สำนักงานใหญ่ ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2549 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจไม่เกิน 3 ปี ผู้สนใจประกอบธุรกิจส่งออก หรือผู้สืบทอดธุรกิจที่รับช่วงกิจการต่อจากครอบครัว ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ การบริหารจัดการธุรกิจส่งออก และการจัดทำแผนธุรกิจ พร้อมรับคำปรึกษาจาก ธสน. อย่างต่อเนื่องจนสามารถส่งออกได้ อันจะเป็นการพัฒนาธุรกิจส่งออกโดยเฉพาะ SMEs ให้ได้มาตรฐานสากล และสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งกระตุ้นการเติบโตของภาคส่งออกโดยใช้ SMEs ซึ่งเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในปัจจุบันเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญ

กรรมการผู้จัดการ ธสน. กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจ ก่อนจะเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจากที่มหาวิทยาลัยผู้เชี่ยวชาญของ ธสน. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สถาบันอาหาร และผู้ส่งออกที่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งการศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริงเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในโลกธุรกิจปัจจุบัน โดยการอบรมแบ่งออกเป็น 3 รุ่นๆ ละ 72 ชั่วโมง แยกตามประเภทธุรกิจคือ กลุ่มธุรกิจเกษตร-อาหาร กลุ่มธุรกิจแฟชั่น และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ศูนย์บริการผู้ส่งออก SMEs ชั้น Lobby ธสน. สำนักงานใหญ่ ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2548 - 6 มกราคม 2549 เวลา 09.30 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 2271 3700 ต่อ 2873 - 7 รวมทั้งติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโครงการอบรมที่ [www.exim.go.th](http://www.exim.go.th)

23 พฤศจิกายน 2548

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร

เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 ซึ่งกำหนดขอบเขตอำนาจให้ธนาคารสามารถทำธุรกิจทุกประเภทที่ธนาคารพาณิชย์ทำได้ ยกเว้นเพียงการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการเงินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยและนักลงทุนไทยในต่างประเทศ และสนับสนุนการได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศของไทยหรือระหยัดเงินตราต่างประเทศ

ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร

โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 1140 - 6